

## **Tình nguyện viên \*\***

Học khu sẽ phối hợp với các tổ chức cộng đồng để tăng cường giáo dục trẻ em trong khi duy trì một môi trường an toàn trong các trường học của chúng tôi. Nói chung, các tình nguyện viên mà họ không tham gia đến những chương trình tiếp xúc với học sinh mà không được giám sát, chẳng hạn như diễn giả trong lớp học, hỗ trợ trung tâm nghề nghiệp, v.v., sẽ không liên quan đến việc hoàn thành quy trình ghi danh tình nguyện viên.

Tất cả các tình nguyện viên khác tham gia vào các chương trình và / hoặc sự kiện của trường trên cơ sở đã được phê duyệt, không thường xuyên, phải ghi danh vào hệ thống cơ sở dữ liệu Tình nguyện viên đặt tại văn phòng của tất cả các trường trong học khu.

Mặc dù tình nguyện viên không phải là nhân viên của học khu, bất kỳ tình nguyện viên nào được chấp thuận làm việc xung quanh học sinh đều phải tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục liên quan của học khu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tự báo cáo về bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào (Xem quy định hành chính JHCC / GBEB- AR - Bệnh Truyền nhiễm) và tất cả các luật báo cáo bắt buộc.

### **Yêu cầu kiểm tra hồ sơ tội phạm tình nguyện**

Bất kỳ cá nhân nào được xem xét cho việc tham gia tình nguyện sẽ được yêu cầu kiểm tra hồ sơ tội phạm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cha mẹ, huấn luyện viên tình nguyện và người đi kèm qua đêm.

Tất cả những người nộp đơn tình nguyện yêu cầu kiểm tra hồ sơ tội phạm sẽ tuân theo các thủ tục có trong quy định hành chính này:

1. Hoàn thành mẫu đơn tình nguyện và hồ sơ tội phạm để kiểm tra xác minh / kiểm tra lý lịch mẫu ủy quyền có sẵn trực tuyến. Các bản sao giấy sẽ được cung cấp khi cần thiết.

Tất cả các thông tin sẽ được xử lý trong sự tự tin nghiêm ngặt nhất.

2. Gia hạn đơn tình nguyện và ủy quyền xác minh tiền sử tội phạm ba năm một lần.

Sau khi nhận được giấy kiểm tra hồ sơ tội phạm, hiệu trưởng / người tình nguyện viên sẽ được thông báo rằng người nộp đơn đã được chấp thuận để tham gia tình nguyện. Buổi hướng dẫn tình nguyện viên sẽ được tổ chức tại mỗi tòa nhà nhằm mục đích thông báo cho các tình nguyện viên về trách nhiệm và quyền lợi của họ, cũng như thiết lập các kỳ vọng và đường truyền thông tin cơ bản.

Thông tin thu thập được trong quá trình duyệt để được tình nguyện sẽ không được chia sẻ với bất kỳ cơ quan chính phủ liên bang nào vì mục đích tình trạng cư trú. Nếu có câu hỏi liên quan đến thông tin nhận

được trong quá trình kiểm tra hồ sơ tội phạm, ứng viên sẽ nhận được thư từ bộ phận nhân sự thông báo về cơ hội gặp gỡ và thảo luận về tình trạng tình nguyện viên của họ.

Người nộp đơn sẽ không được chấp thuận làm tình nguyện viên nếu đã có quyết định rằng người nộp đơn cố ý khai báo sai hoặc có một xác tín được xác nhận bao gồm lời cầu xin không tranh chấp bất kỳ tội phạm nào được liệt kê trong ORS 342.143 (3) (A). Tất cả các bằng chứng khác về hoạt động phạm tội sẽ được nhân viên nhân sự xem xét và đánh giá theo từng trường hợp để xác định xem người nộp đơn có thể được chấp thuận tình nguyện hay không.

\*\* Như những thông tin được sử dụng trong chính sách này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ hợp pháp hoặc người trong mối quan hệ cha mẹ. Địa vị và nhiệm vụ của người giám hộ hợp pháp được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Việc xác định xem một cá nhân có đang thực hiện nhiệm vụ cha mẹ trong mối quan hệ gia đình, nhằm mục đích xác định nơi cư trú hay không, phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố được liệt kê trong ORS 419B.373. Việc xác định cho các mục đích khác phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố đó và giấy ủy quyền được thực thi theo ORS 109.056. Đối với học sinh nhận giáo dục đặc biệt, về phần phụ huynh bao gồm một phụ huynh đại diện, một học sinh trưởng thành đã chuyển giao các quyền và cha mẹ nuôi dưỡng như được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.